

BẢN TIN TRONG LÀNG LUẬT SỐ XII

Đã lâu tôi mới có dịp lai viết về " Bản Tin Trong Lang Luật" Ban Tin này có lẽ là bản tin thứ VIII được gửi tới các quý vị Giao Sư, đồng nghiệp và đồng môn của "Làng Luật" để tường.

GS. Nguyễn Văn Canh vừa hoàn tất cuốn sách nhan đề "HOÀNG SA & TRƯỜNG SA và CHỦ QUYỀN DÂN TỘC". Với tất cả tâm lòng quý mến của tác giả đối với GS. Vũ Quốc Thúc, một cây "đại thụ" trong làng luật, GS Canh đã nhờ người đem sang Pháp biểu tận tay GS Thúc, và được biết sức khoẻ của GS Thúc như email dưới đây đã ghi lại :

----- Forwarded message -----

From: jrdhvh nguyen <jjr67dhvh73@gmail.com>

Date: Wed, Jun 13, 2018, 1:53 PM

Subject: Trao sách cho GS Thúc

To: Canh Nguyen nguyen...@gmail.com

Thưa Thầy,

Trưa hôm nay em đã gặp GS Vũ Quốc Thúc và trao tận tay sách Thầy gửi tặng.

GS Thúc có yếu hơn trước nhưng còn minh mẫn, GS Thúc cho biết năm nay 98 tuổi và có trao đổi những diễn biến bên VN hiện nay.

Vài hàng gửi Thầy

Kính

N Đ Vương



GS. Thúc với cuốn sách trên tay

TRONG BẢN TIN NÀY, TÔI SẼ NÓI VỀ:

I/- SỨC KHỎE CỦA GS. VŨ QUỐC THỨC

Cây đại thụ trong làng ta năm nay đã 96 tuổi, tuổi Đá Vàng. Giáo Sư vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn. Với tấm lòng với quốc gia dân tộc, Ông vẫn thường xuyên theo dõi những diễn biến tai què nhà (Hình và tin trong Email bên trên).

*Ông vẫn còn vui hưởng Tuổi Vàng,
Bề ngoài không còn vẻ hiên ngang,
Đứng ngồi vẫn vững vàng như trước;
Đi lại hai chân bước nhẹ nhàng.
Khi rảnh hạp hành cùng bạn hữu;
Lúc cần góp sức vẫn sẵn sàng
Luôn luôn trăn trở về đất nước
Khó nhọc đến đâu cũng chẳng màng*

Nhớ lại năm 2006 khi đi du lịch sang Paris, Chúng tôi hân hạnh được GS. Vũ Quốc Thúc và GS. Nguyễn Văn Canh nhận lời mời ăn trưa tại quán 13 Paris, mặc dù GS. Thúc lúc đó rất bận vì còn phải trông non hiên thê đang đau yếu. Bữa ăn này chúng tôi mời nhưng lại được GS. Thúc khoản đãi. Lúc đó Ông trông rất tráng kiện, da dẻ hồng hào, đi lại nhanh nhẹn, tinh thần minh mẫn và lại có đầu óc dí dỏm nữa. Năm ấy Ông mới lên...86 tuổi.



*GS Ng. Văn Canh- -GS Vũ Quốc Thúc
Hình chụp tại Paris May 2006*

Trong khi ăn, Ông trao đổi với GS. Canh nhiều về quan điểm chính trị, về giải pháp cho VN. Khi nói về VC chiếm Saigon, Ông cho biết chúng vẫn cần ông điều khiển trường Luật. Sau khi công việc ổn cố rồi chúng gửi cho Ông tờ thông báo cho nghỉ việc, ông cảm tờ thông cáo mà dí dỏm than rằng : ”Hôm nay trời đẹp mây cao, tôi buồn không hiểu tại sao tôi buồn...” Thế rồi chúng không cho ông xuất ngoại. TT Pháp Chirac, bạn học cũ của Ông can thiệp, chúng mới cho Ông sang pháp rồi Ông dạy tại trường Đại học Nantere cho tới lúc về hưu. *Trong lúc, hưu trí tại pháp.*

thình thảng Ông thăm bạn bè và đôi khi họp bàn về vận nước. Dù cao tuổi GS vẫn còn trần trở với vận mệnh của nước nhà. (Bản tin Trong Làng Luật số II)

Ít năm sau đó thấy Ông cùng một số nhân sĩ ký kiến nghị gửi nhà cầm đầu CSVN về giải pháp cho VN nhưng bị chúng lừa đi. Dù vậy Ông tiếp tục sinh hoạt với những bạn hữu cùng chí hướng để tìm ra một giải pháp khả dĩ cho nước nhà.

*Thầy Thúc đang vui tuổi đá Vàng;
Lãnh tiền hưu trí sống hiền ngang;
Đôi khi rảnh rỗi thăm bè bạn;
Lắm lúc lu bu họp luận bàn;
Cứu nước quyết tâm ký kiến nghị;
Thương dân, nhất định tỏ đôi hàng;
Người rừnng lãnh đạo không tim óc;
Đất nước tang hoang chúng chẳng màng!*

ĐÀN GÂY TẠI TRÂU



*Thầy Thúc vác đàn gây tại trâu;
Trâu nghe lạ quá bèn ngẩng đầu;
Ngẩng một hồi lâu rồi chẳng hiểu;
Cuối cùng trâu hòan lại là trâu!*

...
*Nước đổ lá khoai nước trôi đi;
Nước đổ đầu vịt có khác gì;
Năm được thời cơ lên làm lớn;
Bày mưu lập kế để sân si.*

II/- CUỐN SÁCH HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA:

GS Nguyễn Văn Canh với tư cách là chủ tịch Ủy Ban Toàn Vẹn lãnh Thổ của VN, Ông đã bỏ ra nhiều năm để nghiên cứu, thu thập đúc kết và xuất bản cuốn sách về Hoàng Sa và Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc. Tuy bỏ nhiều công lao nghiên cứu, Ông đã giao cuốn sách này cho Amazon in ấn và xuất bản. (Ai muốn mua thì mua thẳng với Amazon và nếu nhờ uy ban mua giúp thì sách được Amazon bớt 10% cộng với cước phí).

1/- VỀ hình thức:

Sách dày 800 trang , cỡ 14 In x 18in, Bìa trang nhã màu xanh đậm In hình Vn mờ cùng màu xanh đậm của nước biển nằm sát biển Đông. Trong sách có rất nhiều hình ảnh in đen trắng và những tài liệu quý giá để chứng minh hai quần đảo này là của VN với chủ quyền và quyền tài phán không thể tranh cãi được.

2/- VỀ nội dung:

a). Sách gồm có nhiều tài liệu và bản đồ quý giá chứng minh quyền của VN. Tài liệu vạch rõ là TC có các hành vi xâm lấn nghiêm trọng trên Biển Đông

b). Vấn đề chủ quyền Việt Nam được đặt ra vì Trung Cộng còn quyết tâm nuốt trọn đất nước Việt. Một mặt, Hồ sơ này có hàng trăm bản đồ, văn kiện/ tài liệu làm bằng chứng chủ quyền này. Mặt khác, Hồ sơ này phơi bày các bằng chứng về âm mưu bành trướng của TC: thôn tính toàn thể lãnh thổ Việt nam. Hồ chí Minh và Đảng CSVN đã lộ diện là một tập đoàn Thái Thú đã và đang tích cực đóng góp cho sự bành trướng ấy của giặc.

c)- Hiện nay, tại vùng Trường Sa, TC đã hoàn tất nhiều kiến trúc quân sự kiên cố, đồ sộ trên khắp 8 bãi đá ngầm đã được bồi đắp, lập thành một hệ thống căn cứ hải quân trong lòng Biển Đông. Có kiến trúc 9 tầng xây trên bãi Tư Nghĩa, hay như một cư xá to lớn nhiều tầng lầu dành cho văn phòng hay quân trú phòng trên bãi đá Chũ Thập. Có các phi trường rộng lớn với phi đạo dài trên 3000m dành cho máy bay tiêm kích, vận tải cơ cỡ lớn, oanh tạc cơ lên xuống; có các nhà chứa máy bay, bãi đậu và cả cơ xưởng trùng tu/sửa chữa trên các bãi đá Vành Khăn, Subi và Chũ Thập. Các không ảnh cho thấy TC đã bố trí 3 không đoàn chiến đấu cơ gồm 72 chiếc tại 3 đảo này, các doanh trại đã có quân trú phòng chiếm đóng, các hải cảng cho tàu chiến, các dàn radar, các tháp viễn thông, các kho vũ khí đạn dược, kho tiếp liệu, các dàn hỏa tiễn...và Biển Đông nay là tiền đồn để TC sẵn sàng khống chế toàn vùng. Để thực hiện âm mưu bành trướng này TC âm ỉ bồi đắp và xây cất các kiến trúc quân sự trên các bãi đá của Việt nam từ 2014, Việt Cộng không có một động thái gì để bảo vệ lãnh hải.

Trên đất liền, Đảng CSVN đã mang TC vào và cho TC lập hàng trăm căn cứ khắp nơi, từ trong vùng rừng núi, đến các trọng điểm khác khắp nơi trên toàn lãnh thổ Việt nam dưới hình thức các dự án kinh tế từ nhà máy điện, sản xuất gang thép, hoá chất, du lịch, xi măng, đường xá- 90% các dự án này là do TC thực hiện- v.v. và các công nhân TC được đưa vào với danh nghĩa lắp ráp, điều hành các dự án ấy.

Các công nhân này lập thành làng xã trên lãnh thổ từ Bắc đến tận Cà Mau và các nơi này được coi như bất khả xâm phạm.

Theo tài liệu thì một Hiệp Ước, gọi là Thoả Thuận về một Giải Pháp cho Biên Đông ký vào ngày 25 tháng 6 năm 2011, Đảng CSVN đã chính thức gửi các cán bộ đảng và nhà nước sang TC huấn luyện và sẽ trở thành các tay sai hướng dẫn và thi hành chính sách của TC tại hạ tầng cơ sở của Việt nam. Song song với viên chức chính quyền và các cán bộ Đảng của VC được huấn luyện thực thi Chính sách của TC, còn có một Uỷ Ban cấp quốc gia là Uỷ Ban Hợp Tác Song Phương và Phó Thủ Tướng Mỗi Bên là Chủ tịch để giám sát cả điều động các công tác :”hợp tác” giữa 2 Quốc Gia.Tập Hồ Sơ này không ngừng ở việc phơi bày việc TC âm mưu xâm chiếm VN với sự đồng lõa của CSVN, Hồ sơ cũng có các Bản lên Tiếng với các lãnh đạo thế giới về nguy cơ cho thế giới do các cấu kết ấy gây ra. Cũng đã đặt thẳng vấn đề này với nà cam quyền Hoa Kỳ, và TT Obama đã hai lần có văn thư trả lời vấn đề này.

III/- NHÂN XÉT:

Hầu hết các môn sinh của GS Vũ Quốc Thúc đều mừng khi được tin Giáo Sư Thúc vẫn mạnh khoẻ và luôn luôn trăn trở với vận mệnh của nước nhà.

Về cuốn sách Hoang Sa và Trường Sa, ta thấy nó có giá trị cao về mặt địa chính trị . Nó chứa đựng nhiều tài liệu cũng như hình ảnh quý giá để chứng minh hai quần đảo này mà chủ quyền đích thực là của VN. Trong gia Đình người Việt nên có nó trong tủ sách để cho con cháu chúng ta sau này có chứng cứ tranh đấu đòi lại chủ quyền những đảo này. Cuốn sách này còn là tài liệu rất cần thiết cho những chính trị gia để có được tầm nhìn rộng rãi hơn về ý đồ bành trướng của TC. Ngoài ra những nhà tranh đấu và những nhà nghiên cứu cũng cần có để có thể dùng làm tài liệu pháp lý trước toà án quốc tế nếu cần.

Trân trọng kính chào và chúc quý vị có những ngày vui.

Nguyễn Văn Đình (LS)